

คำถามจิตวิทยา ทศนคติของคุณเกี่ยวกับตัวเอง

นำเสนอเมื่อ : 11 มี.ค. 2552

ห่างหายไปหนึ่งวัน กำลังเข้ารับการอบรมสัมมนา ระดมสมองแก้ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมเด็กยุคใหม่ หัวใจว่าฉัน เพิ่งมีเวลาแวบออกมาพบเพื่อนๆ รวมวิชาชีพ ก็เลยมีคำถามให้ทุกท่านลองเลือกโดยไม่ต้องคิดมาก ความคิดแวบแรกที่ท่านเลือก จะทำให้คำตอบมีความแม่นยำสูงในการทำนายลักษณะนิสัยของท่าน หากจำไม่ผิดคำถามคำตอบชุดนี้ มาจากหนังสือจิตวิทยาของท่าน โกะโกะ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาระดับโลก ทดลองดูแล้วกรุณาโปรดตามความแม่นยำของคำทำนายให้ทราบด้วยนะครับ

ชั่วโมงที่ 7

คำถามจิตวิทยา

1. คุณกำลังเดินไปตามทางเดิน แล้วเห็นอะไรอยู่รอบตัว

ก. ป่าทึบ มองขึ้นข้างบนแทบไม่เห็นท้องฟ้า

ข. หุ่นขี้ขาวโพลตเหลืองอร่ามตัดกับสีเขียวฟ้า

ค. เนินเขาสีเขียว เห็นภูเขาอยู่ลิบๆ

2. คุณเห็นอะไรตกอยู่ข้างๆ เท้า

ก. กระจก ข. แหวน ค. ขวด

3. เก็บมันขึ้นมาใหม่

ก. เก็บ ข. ไม่เก็บ

4. เดินต่อไปเจอแหล่งน้ำ แหล่งน้ำที่ว่าคือ...

ก. ทะเลสาบใส ข. น้ำตก ค. ลำธาร

5. กุญแจที่จมอยู่ในน้ำซึ่งคุณกำลังจะเก็บขึ้นมาอันมีลักษณะอย่างไร

ก. กุญแจบ้าน ข. กุญแจโบราณ ค. กุญแจล็อกเกอร์เล็กๆ

6. ต่อมาเจออะบ้านหลังหนึ่ง บ้านหลังนั้นเป็นบ้านแบบไหน

ก. แมนชั่นหรูแบบละแวกฮอลลีวู้ด ข. กระต่อมพร้อมสนามหญ้า ค. ปราสาทสวยโตรมๆ

7. แล้วทำยังไงต่อ

ก. มองเข้าไปทางหน้าต่าง ข. เข้าไปสำรวจ ค. ไม่สน... แล้วเดินต่อไป

8. ทันใดนั้นก็มียางอย่างกระโจนใส่ ทำให้คุณตกใจ สิ่งนั้นคือ

ก. หมี ข. พ่อมด ค. เหี่ยวที่ไช้ตกปลา

9. ด้วยความตกใจคุณจึงวิ่งไปจนถึงกำแพงมีประตูคุณจึงมองลอดรูกุญแจก็เลยเห็น

ก. สวนเขียวขจีในบริเวณบ้านหลังหนึ่ง ข. บ่อน้ำกลางทะเลทราย

ค. ชายหาดและเกลียวคลื่น

เฉลยคำตอบ ชั่วโมง 7

คำถามที่ 1 ทักษะคติของคุณเกี่ยวกับตัวเอง

ก.

คนอื่นมองว่าคุณเป็นคนที่น่าสนใจเพราะคุณปกปิดตัวตนที่แท้จริงเพื่อนรักคุณเพราะคุณเป็นนักฟังที่ดี

ข. เป็นคนฉลาด

ชื่อสัตย์และน่ารักเป็นมิตรกับทุกคนและไม่ค่อยมีเรื่องกับใครแถมยังเป็นตัวแทนของความร่าเริง สนุกสนาน ใครๆจึงมักจะเข้ามาพูดคุยด้วย

ค. เป็นคนติดดิน และผู้คนเขาก็รักคุณเพราะนิสัยเป็นคนตรงๆ

นี่แหละคุณคือนักไกลเกลี่ยปัญหาเพราะคุณจะรับฟังความของทั้งสองฝ่ายก่อนตัดสินว่าใครถูกใครผิด

คำถามที่ 2 ลักษณะของคู่รักที่คุณมองหา

ก. แฟนคุณต้องเป็นคนที่จะร่วมชีวิตกันในอนาคต

แต่คุณควรเปิดใจให้กว้างเพราะเขา/เธอที่สมบูรณ์ตามแบบของคุณ อาจไม่ค่อยมีเสน่ห์ มากนัก

ข.

คุณเป็นคนโรแมนติกยามรักก็จะทุ่มเทเพื่อถนอมรักไว้ให้ดีที่สุดเพราะคุณเชื่อว่ารักแท้จะคงอยู่ตลอดกาลและคุณก็อยากให้แฟนห่วงใยดูแลคุณเสมอ

ค. คุณชอบคนที่กล้าแสดงออก ความเก่ง ทะเยอทะยาน และ จริ่งจิ้ง

ฉะนั้นพวกหล่อ/สวยอย่างเดียวนะไม่ผ่าน

คำถามที่ 3 ความพร้อมที่จะผูกมัดกับใครสักคน

ก. ถ้าใช่ก็ได้เลย

ข. ดูใจกันไปเรื่อยดีกว่า

คำถามที่ 4 รักคุณซึ่มลึกขนาดไหน

ก. คุณจริงจังกับความสัมพันธ์เอามากๆ ถ้าพบคนที่ใช่คุณก็จะรักเขา/เธอคนนั้นสุดหัวใจ

ข. เพศตรงข้ามคิดว่าคุณซึ่มลึกซึ่มมากเพราะคุณหวานเสน่ห์เก่งชาย/หญิงหลายขโยงจึงพากัน หลงใหลคุณ

ค. ทักษะการจีบของคุณเป็นเลิศ คุณจึงเปลี่ยนคู่ดวงได้ไม่ซ้ำหน้า

คำถามที่ 5 ความสำคัญของการศึกษา

ก. การศึกษาสำคัญน้อยกว่าโลกภายนอกที่รออยู่เบื้องหน้าสักทีแล้วคุณอาจจะอยากเริ่มทำงานและออกมาอยู่เอง

ข. การศึกษาสำคัญที่สุดคุณอยากเรียนหนักๆจะได้ซึมซับความรู้ไว้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ค. คุณอาจจะไม่ชอบเรียน แต่มีความคิดดีๆมากมายคุณเชื่อสัตย์ซื่อซัดชาตญาณและสมองของตัวเองฉะนั้นคุณอาจลงเอยด้วย อาชีพที่ไม่เหมือนใคร

คำถามที่ 6 งานเหมาะๆ

ก. คุณมีเป้าหมายเยอะและพยายามทำทุกอย่างสุดงงานที่ชอบจึงต้องเป็นงานที่ได้แสดงพลังคุณปรารถนาความสำเร็จอย่างที่สุด

ข. คุณยึดหลักความเป็นจริงในการเลือกอาชีพและมุ่งมั่นจะเติบโตในสายงานที่คุณเลือก

ค. อาชีพที่คุณฝันไว้เป็นไปได้ยากในชีวิตจริงน่าจะมองๆหาอะไรใกล้ตัวทำไปก่อนดีกว่าไม่เงั้นอาจเศร้า

คำถามที่ 7 ความสำเร็จมีความหมายแค่ไหน

ก. คุณกลัวล้มเหลวเลยไม่กล้าเริ่มต้นจงอย่าเพิ่งยอมแพ้เสียตั้งแต่ยังไม่ลงมือทำ

ข. คุณมั่นใจว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จ เพราะจะไม่มีสิ่งไหนมากั้นขวางคุณได้

ค. ความสำเร็จไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณพอใจในสิ่งที่มีอยู่และชอบที่จะอยู่กับคนที่คุณรักมากกว่าจะทุ่มชีวิตไปกับการงานหรือ ดำรงตำแหน่งสูง

คำถามที่ 8 คุณกลัวอะไรมากที่สุด

ก. คุณกลัวที่จะไม่มีใครให้พึ่ง หรือกลัวเลี้ยงตัวเองไม่ได้

ข. คุณกลัวในสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ ดังนั้นเพื่อหลบเกลื่อนคุณก็เลยใช้อำนาจบาตรใหญ่เกินไปบ้าง

ค. คุณเป็นห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองในสายตาคนอื่นเอามากๆ จึงพยายามสุดชีวิตที่จะได้รับการยอมรับจากผู้คนคุณต้องเชื่อในการตัดสินใจของตัวเองบ้างแล้ว

คำถามที่ 9 ตัวตนของคุณคือ...

ก. คุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดความอ่าน ซื่อสัตย์ กล้าแสดงความคิดเห็นผู้คนจึงมาขอคำปรึกษาในเรื่องต่างๆ แต่คุณอาจแยกแยะปัญหาที่ต้องใส่ใจมิใช่สมอง

ข. คุณต้องการความเป็นส่วนตัวมากๆ เพราะชอบอยู่กับความคิดของตัวเองและมักจะแวบหายยามเข้าตาจน แต่คุณจะรู้สึกดีขึ้นถาระบายกับคนที่คุณไวใจชะบาง

ค. คุณเป็นคนที่เต็มทีกับชีวิตและกล้าแสดงออก แต่เดาอารมณ์ยากและเปลี่ยนความคิดได้เรื่อยๆ บางครั้ง คุณก็เหมือนมหาสมุทร...สงบได้...แต่ไม่นาน